

**ĐẢNG BỘ CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5-TKV
CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG**



BÀI DỰ THI “BÚA LIỀM VÀNG” NĂM 2022

**Bài viết: Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-
TKV: Chú trọng xây dựng và bảo vệ nguồn nhân
lực.**



**Người thực hiện: Nguyễn Thị Lam
Đơn vị: Chi bộ khối văn phòng - Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV**

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2022.

BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG 2022

Người thực hiện: Nguyễn Thị Lam

Chức vụ: Nhân viên phòng TC-KT

Chi bộ Khối Văn phòng

Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV

Số điện thoại: 0978.462.482

Đảng bộ công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV: Chú trọng xây dựng bảo vệ nguồn nhân lực

Nhân lực- Chìa khóa của sự phát triển.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng là yếu tố nòng cốt. Theo Người, “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”. Nguồn nhân sự chính là yếu tố quan trọng và quý giá quyết định đến sự phát triển của một doanh nghiệp. Mỗi nhân viên chính là một mắt xích góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của bản thân mỗi doanh nghiệp. Thực hiện lời Bác, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5- TKV luôn chú trọng xây dựng và bảo vệ con người.

Đào tạo nguồn nhân lực được coi là yếu tố “nòng cốt” tại Công ty. Đảng bộ Công ty quan tâm chỉ đạo Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hàng năm Công ty đã tổ chức Lớp đánh giá rủi ro; Lớp tập huấn kỹ thuật An toàn và cập nhật kiến thức về an toàn; Lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC CNCH; Lớp ôn thi sát hạch chứng chỉ nghề đấu thầu; Lớp huấn luyện ATVSLĐ; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vật tư; Lớp huấn luyện PCCC; Lớp Tập huấn công tác môi trường; Lớp sửa chữa; Lớp Đào tạo Thị Trường điện; Lớp Huấn luyện nghiệp vụ Bảo vệ; Lớp đào tạo Trưởng ca... không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức chuyên môn, để giúp cán bộ Đảng viên được trang bị đầy đủ, toàn diện và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về

lý luận chính trị; giữ bản lĩnh chính trị; củng cố tăng cường niềm tin vào tương lai của dân tộc và cách mạng; giúp cho cán bộ, Đảng viên tự tin hơn trong công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó Đảng bộ công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV đã cử CBCNV là Đảng viên tham gia các lớp Nghị quyết Đảng; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát (Đảng); lớp Trung cấp lý luận chính trị;

Bố trí, sử dụng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn cán bộ, nhất là phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn và sức khỏe của cán bộ được Đảng bộ công ty quan tâm thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Đảng ủy đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc trả lương, thưởng cho người lao động được lãnh đạo Công ty quan tâm đặc biệt, với nguyên tắc phân phối theo lao động; làm công việc gì thì được trả lương theo công việc, chức vụ đó, theo vị trí chức danh công việc và mức độ hoàn thành công việc đảm bảo trả lương thỏa đáng đối với người có tài năng, trình độ chuyên môn mục tiêu “Doanh nghiệp ít người-Trả lương cao”..

Bên cạnh đó việc quan tâm đến thể lực, tâm lực của CBCNV cũng được lãnh đạo Công ty chú ý. Thấu hiểu được nỗi vất vả, thiếu thốn của CBCNV ở nhà máy, Ban lãnh đạo đã thực hiện việc xây dựng nhà đi ca đưa sử dụng vào cuối năm 2021 nhằm mục tiêu luôn tạo điều kiện tốt nhất, chăm lo đời sống tinh thần để anh/chị em tại nhà máy có được môi trường sống và làm việc chuyên nghiệp, với bếp ăn gọn gàng, sạch sẽ, khu nhà ở ngăn nắp, khang trang.



Nhà đi ca cho CBCNV Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5.

Sân thể thao được đầu tư bài bản như xây dựng sân tennis, sân cầu lông, cho đến thời điểm hiện tại tại nhà máy, trụ sở đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi hơn. Và rồi những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm, hay các giải thể thao được lãnh đạo Công ty kết hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn tổ chức tất cả đều nhằm hướng tới việc tăng thêm tình đoàn kết nội bộ, phần nào giải tỏa áp lực trong công việc giúp anh chị em yên tâm công tác, gắn bó lâu dài là chìa khóa cho sự phát triển của Công ty.



Hoạt động Hội thao tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV

Phát triển đảng viên là người có đạo.

Hiện nay, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 –TKV có 4/78 người theo đạo Công giáo. Thực hiện Quy định 123-QĐ/TW, Quy định 06-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong vòng 5 (2017-2022) năm qua, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ,, đoàn thể tuyên truyền để người theo đạo hiểu rõ chủ trương của Đảng, giác ngộ lý tưởng cách mạng, có động cơ đúng đắn, tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Đồng thời quy hoạch, tạo nguồn phát triển ĐV trong quần chúng là người có đạo. Khi quần chúng là người theo đạo có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, chi ủy đến lấy ý kiến của gia đình quần chúng đó. Được gia đình quần chúng đồng thuận, chi ủy tiến hành chăm bồi dưỡng và kết nạp. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Công ty kết nạp được 2 ĐV là người theo đạo Công giáo, chiếm 6% ĐV của toàn Đảng bộ Công ty.

Việc phát triển ĐV là người theo đạo Công giáo đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thêm hạt nhân chính trị trong vùng đồng bào Công giáo. Qua đó, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo.

Đóng góp cho ngành Điện, Phát triển kinh tế, xã hội,

Có thể khẳng định rằng, công trình thủy điện Đồng Nai 5 đã và đang góp phần rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh đó, các dự án này còn mang lại hiệu ích kinh tế tổng hợp, chống lũ, chống hạn, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân, đóng góp nguồn ngân sách to lớn cho Nhà nước và địa phương.

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đi vào hoạt động từ Quý 4 năm 2015. Trong thời gian qua, công tác vận hành hồ đập an toàn, các thiết bị vận hành ổn định, không có sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát điện của các tổ máy. Sau 7 năm vận hành nhà máy cung cấp cho lưới điện Quốc gia trên 4,5 tỷ kWh, bổ sung cho nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, tổng doanh thu trên 4.879,81 tỷ đồng, lợi nhuận 1.138,731 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 1020 tỷ đồng...

Trong mùa cạn, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 tiếp nhận thông tin về mùa vụ, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt từ hạ du, thống nhất thời gian cần lưu lượng nước tăng cao để bơm tưới cho đúng thời vụ nông nghiệp, tính toán cân đối điều tiết nước chạy máy phát điện nhằm đáp ứng nhu cầu dòng chảy cho hạ du. Trong mùa lũ, Công ty đã vận hành điều tiết nước hồ chứa linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng hạ du chủ động tổ chức triển khai ngay các biện pháp phòng, chống và xử lý kịp thời, không để xảy ra thiệt hại của người và tài sản vùng hạ du. Hiệu quả được thể hiện tại các báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp huyện Cát Tiên (không để xảy ra thiếu nước do mùa vụ, ngập úng do Thủy điện, năng suất sản lượng nông nghiệp đạt kết quả tốt...); khu vực hạ lưu như huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) từ khi có Nhà máy không còn xảy ra tình trạng lụt, lũ quét như trước.

“Đóng góp cho ngành điện phát triển kinh tế xã hội” đó chính là mệnh lệnh, là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, của toàn thể CBCNV Công ty thủy

điện Đồng Nai 5 hôm nay.



Trụ sở Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV, Số 10, đường Hoàng Văn Thụ, P01, tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.